
 

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีท่ี ๑ ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 
วันพุธที่  ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมใหญ่วุฒิสภา       

อาคารรัฐสภา เกียกกาย นายชวน  หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุม                         
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง  ดดยมี นายสุชาิิ  ิันเจริญ 
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย  ดพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง      
ผลัดเปลี่ยนท าหน้าที่ประธานการประชุม 

ประธานฯ ได้อนุญาิให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปรึกษาหารือในเรื่องิ่างๆ ิามข้อบังคับ
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔ เป็นเวลาพอสมควร และเมื่อครบองค์ประชุมแล้วประธานฯ
ได้ด าเนินการประชุมิามระเบียบวาระดังนี้ 

(๑) กระทู้ถาม  
๑.๑ กระทู้ถามสดด้วยวาจา  

            ๑.๑.๑ กระทู้ถาม โดย นายสุเทพ  อู่อ้น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชี
รายช่ือ พรรคอนาคตใหม่ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 
      เนื่องด้วยจากกรณีที่สหรัฐอเมริกาเิรียมที่จะิัดสิทธิพิเศษภาษีศุลกากรสินค้า 
(GSP) ดดยจะมีผลในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๓ ซึ่งทางพรรคอนาคิใหม่ได้ิิดิามหนังสือร้องเรียน 
จากสหพันธ์แรงงาน และสภาองค์กรอุิสาหกรรมสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ระบุชัดถึง
ความเพิกเฉยของรัฐบาลไทยในรัฐธรรมนูญมาิรา ๔๒ ฉบับที่ ๒๖๐ ระบุว่า บุคคลย่อมมีสิทธิเสรีภาพใน 
การรวมิัวเป็นสมาคม สหกรณ์ สหภาพแรงงาน องค์กร ชุมชน หรือหมูคณะอ่ืน ๆ เพ่ือคุ้มครองสิทธิประดยชน์ 
เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพ่ือการป้องกันหรือขจัดการกีดกันหรือ  
การผูกขาด ซึ่งมีเนื้อหาที่กว้างเกินไป เปิดดอกาสให้มีการก าจัดสิทธิภายใิ้ความมั่นคงของรัฐ กลุ่มแรงงาน 
สหภาพแรงงาน สหพันธ์แรงงาน และสภาแรงงาน ได้พยายามท าหนังสือถึงรัฐมนิรีว่าการกระทรวงแรงงาน
เพ่ือสอบถามเรื่องบทบาทและอ านาจหน้าที่ในการด าเนินการแก้ไขปัญหาให้กับกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ดดยเฉพาะ
เรื่องระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ดีที่กระทรวงิ้องมีความชัดเจนในการด าเนินการ ดดยรัฐมนิรีฯ ิ้องลด 
ความเหลื่อมล้ าของกลุ่มผู้ใช้แรงงานเพ่ือให้เกิดความเท่าเทียมกัน แิ่รัฐมนิรีฯ ได้ิอบค าถามกับสื่อมวลชน 
ที่แสดงให้เห็นว่าไม่ได้ให้ความส าคัญกับมาิรฐานสากลที่นานาชาิิได้ก าหนดไว้ จึงสอบถามว่ากระทรวง
แรงงานได้ด าเนินการเรื่องการรับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ฉบับที่ ๘๗ และ ๙๘  
ที่รับรองสิทธิในการิั้งสหภาพแรงงานและคุ้มครองแรงงานทุกเชื้อชาิิอย่างไร และมีขั้นิอนอย่างไรเพ่ือลด
ปัญหาการิัดสิทธิ GSP รวมทั้งหลักเกณฑ์การปรับค่าจ้างขั้นิ่ า  
    หม่อมราชวงศ์จัิุมงคล  ดสณกุล รัฐมนิรีว่าการกระทรวงแรงงาน ิอบกระทู้ถาม
ว่า กฎหมายกระทรวงแรงงานของประเทศไทยมีอยู่แล้ว ดดยสถานการณ์ด้านแรงงานของประเทศไทยในขณะนี้ 
เปิดดอกาสให้มีการิั้งสหภาพได้อย่างเสรีิามรูปแบบที่เป็นบริษัท และเป็นไปิามมาิรฐานไทย ซึ่งเป็นไป
ด้วยดี ท าให้เศรษฐกิจเิิบดิ แรงงานได้รับความคุ้มครองิามกฎหมาย หน้าที่ขอ งรัฐมนิรีก็คือปฏิบัิิ 
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ิามกฎหมายของไทย ส่วนกรณีอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ( ILO) นั้น กระทรวงแรงงาน 
ได้เสนอแก้ไขพระราชบัญญัิิคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๗  พ.ศ. ๒๕๖๒ ผ่านคณะกรรมการกฤษฎีกา เพ่ือให้
เป็นไปิามอนุสัญญา ILO ฉบับที่ ๘๗ และ ๙๘ ดดยเสนอให้คนิ่างด้าวมีสิทธิในสหภาพแรงงานของ 
ประเทศไทยได้ ซึ่งเป็นการเปิดดอกาสให้คนิ่างชาิิที่มีถึง ๑๓.๘ ล้านคน ที่ท างานอยู่ในเมืองไทย มีสิทธิมีเสียง
ในการร่วมดูแลนิิิบุคคล และสภาพการท างาน นอกจากนี้ กระทรวงแรงงานได้นัดหมายหารือกับส านักงาน
ผู้แทนการค้าสหรัฐ (USTR) เรื่อง GSP ในสัปดาห์หน้า ดดยการขึ้นค่าจ้างขั้นิ่ านั้น เป็นอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการค่าจ้าง ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนฝ่ายรัฐบาล จ านวน    
๔ คน ผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างฝ่ายละ ๕ คน ซึ่งคณะรัฐมนิรีแิ่งิั้ง เป็นกรรมการ และ
ข้าราชการกระทรวงแรงงาน คณะกรรมการมีอ านาจในการิั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาอัิราค่าจ้ างจังหวัด
เป็นผู้พิจารณา ดดยมี ๔๖ จังหวัด ขอไม่ขึ้นค่าจ้าง แิ่ทางกระทรวงได้ให้ฝ่ายเลขานุการพิจารณาอีกครั้ง  
ดดยคณะอนุกรรมการวิชาการได้ค านวณค่าจ้างที่ควรจะขึ้น และจะเรียกประชุมคณะกรรมการค่าจ้าง 
ในเร็ว ๆ นี้ ถ้าิกลงร่วมกันส าเร็จ กระทรวงแรงงานก็พร้อมที่จะด าเนินการเสนอิ่อคณะรัฐมนิรีให้ประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาิ่อไป 
    ๑.๑.๒ กระทู้ถาม โดย นางสาวจิราพร  สินธุไพร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดร้อยเอ็ด พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี   
    จากการที่ประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียน เป็นประธานจัดการประชุม 
สุดยอดอาเซียนนั้น เป็นการใช้ดอกาสการเป็นประธานอาเซียนที่ไม่เกิดความคุ้มค่ากับสิ่งที่ประเทศไทยจะได้รับ 
และนายกรัฐมนิรีในฐานะประธานอาเซียน ไม่ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ เนื่องจากประธานาธิบดี
ประเทศมหาอ านาจ อาทิ สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐประชาชนจีน สหพันธรัฐรัสเซีย และแคนาดา ไม่ได้ 
มาประชุมด้วยินเอง แิ่ส่งเพียงิัวแทนมาร่วมประชุมเท่านั้น อีกทั้งยัง ไม่สามารถผลักดันการเจรจา 
ท าความิกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (The Regional Comprehensive Economic Partnership : 
RCEP) หรือ อาร์เซป ให้จบได้ในปีนี้ ซึ่งอาร์เซ็ปเป็นแผนความิกลงขนาดใหญ่ที่เกี่ยวกับเขิการค้าเสรีระหว่าง 
๑๐ ประเทศ สมาชิกอาเซียน และ ๖ ประเทศคู่เจรจา ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐ
เกาหลี สาธารณรัฐอินเดีย ออสเิรเลีย และนิวซีแลนด์ แิ่สาธารณรัฐอินเดียซึ่งเป็นประเทศที่มีความส าคัญ  
มี GDP ที่สูงเป็นอันดับ ๓ ของดลก และมีประชากรจ านวนมหาศาล ได้ขอชะลอการิัดสินใจเข้าร่วมอาร์เซ็ป 
ซ่ึงหากมีสาธารณรัฐอินเดียอยู่ในกลุ่มอาร์เซ็ปก็จะส่งผลดีิ่ออาเซียน อีกทั้งในการประชุมสุดยอดอาเซียนนี้ 
ฝ่ ายไทยได้หารือกรณีที่ สหรัฐอเมริกาิัดสิทธิ พิ เศษภาษีศุลกากรสินค้า หรือ GSP กับสินค้าไทย  
ซ่ึงการทีส่หรัฐอเมริกาจะทบทวนการระงับสิทธิดังกล่าวนั้น มีเงื่อนไขอย่างไรหรือฝ่ายไทยได้ยื่นข้อเสนออะไร 
    นายดอน  ปรมัิถ์วินัย รัฐมนิรีว่าการกระทรวงการิ่างประเทศ ได้รับมอบหมาย
ให้ิอบกระทู้ถามว่า การประชุมสุดยอดอาเซียนนั้น ดดยปกิิสาธารณรัฐประชาชนจีนและสหพันธรัฐรัสเซีย  
จะส่งผู้แทนระดับนายกรัฐมนิรีมาเข้าร่วมประชุม ส่วนนายจัสิิน  ทรูดด นายกรัฐมนิรีแคนาดา นั้น 
อยู่ระหว่างการจัดการปัญหาการเมืองภายในเพ่ือจัดิั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อย ขณะที่นายดดนัลด์  ทรัมป์  
ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ได้รับการชี้แจงว่า  เป็นเหิุจากการเมืองภายในประเทศที่อยู่ระหว่างถูกยื่น 
ถอดถอน รวมถึงิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้ จะมีการเลือกิั้งผู้ว่าหลายมลรัฐ ประกอบกับปัญหาซับซ้อน 
อย่างที่ปรากฏเป็นข่าว ส่วนกรณีรัฐบาลสหรัฐอเมริกาสั่งระงับการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (GSP   
กับสินค้าจากประเทศไทยนั้น นายกรัฐมนิรีได้หารือกับนายดรเบิร์ิ  ซี  ดอไบรอัน ผู้แทนพิเศษประธานาธิบดี 
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สหรัฐอเมริกา และนายวิลเบอร์  รอสส์ รัฐมนิรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ สหรัฐอเมริกา ซึ่งทั้งสองคนรับปากว่า 
จะน าเรือ่งกลับไปหารือกับผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริกา ส่วนกรณีสาธารณรัฐอินเดียไม่พร้อมลงนามอาร์เซ็ปนั้น 
นายนเรนทรา  ดมดี นายกรัฐมนิรีสาธารณรัฐอินเดีย ได้แจ้งิ่อที่ประชุมว่ามีปัญหาภายในประเทศที่จะิ้อง
บริหารจัดการก่อน แิผู่้น าสาธารณรัฐอินเดียไดร้ับทราบเป้าหมายของ ๑๕ ประเทศ ที่รอสาธารณรัฐอินเดียอยู ่
ส าหรับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนนั้น ผู้น าประเทศิ่าง ๆ ได้กล่าวขอบคุณประเทศไทย 
ที่น าพาอาเซียนและขับเคลื่อนการเจรจาได้ครบทั้ง ๒๐ บท พร้อมทั้งได้ชื่นชมประเทศไทยที่เป็นเจ้าภาพ
จัดการประชุมได้อย่างดีมากและเป็นไปด้วยความเรียบร้อยในทุกแง่มุม อาทิ การบริหารจัดการ สารัิถะ และ
อาร์เซฟ  

๑.๒ กระทู้ถามท่ัวไป 
     ๑.๒.๑ กระทู้ถาม เรื่อง การจัดเก็บรายได้และการใช้จ่ายเงินรายได้ 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดย นายนริศ  ข านุรักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุง  
พรรคประชาธิปัตย ์เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
     เนื่ องจากกรมอุทยานแห่ งชาิิ  สัิว์ป่ า  และพันธ์ พืช  มีภารกิจ เกี่ยวกับ 
การอนุรักษ์ ส่งเสริมและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาิิ สัิว์ป่า และพันธุ์พืชในเขิพ้ืนที่ป่าเพ่ือการอนุรักษ์  
ดดยการควบคุม ป้องกันพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์เดิมที่มีอยู่และพ้ืนที่ป่าเสื่อมดทรมให้กลับสมบูรณ์ ดดยกรมอุทยาน
แห่งชาิิฯ มีรายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาิิทั่วประเทศในแิ่ละปีเป็นเงิน  
นับพันล้านบาท อย่างไรก็ิาม มีการเผยแพร่ข้อมูลว่ากรมอุทยานแห่งชาิิได้น าเงินรายได้ไปใช้จ่ายในดครงการ 
ิ่าง ๆ ที่ไม่เหมาะสม อีกทั้งส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริิแห่งชาิิ (ป.ป.ช.   
ได้มีหนังสือถึงอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาิิฯ ถึงปัญหาการทุจริิเกี่ยวกับรายได้ของอุทยาน จึงสอบถามถึง
แนวทางในการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดเก็บรายได้ของกรมอุทยานแห่งชาิิฯ และการจัดเก็บรายได้ 
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑  
      นายวราวุธ  ศิลปอาชา รัฐมนิรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาิิและสิ่งแวดล้อม 
ิอบกระทูถ้ามว่า กรมอุทยานแห่งชาิิ สัิว์ป่า และพันธุ์พืช ิั้งแิ่ปี ๒๕๕๗ เก็บรายได้ ๖๙๖ ล้านบาท จากจ านวน
นักท่องเที่ยว ๑๑.๙๕ ล้านคน ปี ๒๕๕๘ เก็บรายได้ ๘๙๖ ล้านบาท จากจ านวนนักท่องเที่ยว ๑๒.๙ ล้านคน  
ปี ๒๕๕๙ เก็บรายได้ ๑,๙๘๐ ล้านบาท จากจ านวนนักท่องเที่ยว ๑๖.๙ ล้านคน ปี ๒๕๖๐ เก็บรายได้ ๒,๔๐๐  
กว่าล้านบาท จากจ านวนนักท่องเที่ยว ๑๘.๗ ล้านคน ปี ๒๕๖๑ เก็บรายได้ ๒,๗๐๘ ล้านบาท จากจ านวน
นักท่องเที่ยว ๒๑.๘ ล้านคน จากจ านวนรายได้ดังกล่าว เพ่ือเป็นการด าเนินการิามแผนปฏิรูปอุทยานแห่งชาิิ 
ในระยะ ๒๐ ปี ในยุทธศาสิร์ที่ ๑ การคุ้มครองและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาิิและระบบนิเวศภายในอุทยาน 
ยุทธศาสิร์ที่ ๒ การดูแลรักษาทรัพยากรการท่องเที่ยวและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ยุทธศาสิร์ที่ ๓ 
การวิจัยและพัฒนาเพ่ือการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาิิ ยุทธศาสิร์ที่ ๔ การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
และยุทธศาสิร์ที่ ๕ การส่งเสริมการบริหารจัดการิามแนวทางของประชารัฐ ดดยในปี ๒๕๕๗ มีรายจ่ายจ านวน 
๖๗๕ ล้านบาท ปี ๒๕๕๘ มีรายจ่าย ๗๒๔ ล้านบาท ปี ๒๕๕๙ มีรายจ่าย ๔๙๔ ล้านบาท ปี ๒๕๖๐ มีรายจ่าย 
๑,๕๕๗ ล้านบาท ปี ๒๕๖๑ มีรายจ่าย ๒,๐๖๗ ล้านบาท ทั้งนี้ รายจ่ายทั้งหมดเกิดขึ้นจาก การจัดสรรให้กับองค์การ
บริหารส่วนิ าบลร้อยละ ๕ การคืนให้กับอุทยานแห่งชาิิที่ละร้อยละ ๒๐ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน ค่าใช้จ่ายส าหรับ
บริการนักท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ การจ้างเหมาพนักงานเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการจัดการอุทยาน 
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ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว การดูระบบสาธารณูปดภคภายในอุทยานแห่งชาิิ การก่อสร้างและปรับปรุงที่ท าการอุทยาน
แห่งชาิิ การดูแลสวัสดิการของเจ้าหน้าที่ และการสนับสนุนงานวจิัย เป็นิ้น ส่วนกรณีข้อเสนอของ ป.ป.ช. เมื่อวันที่  
๒ เมษายน ๒๕๖๒ ดังนี้ ๑. ใช้ E-Ticket ซื้อขายบัิรเข้าชมอุทยานผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ๒. จัดท าระบบ 
Real time ๓. การอนุมัิิการใช้เงินดดยมีองค์ประกอบจากบุคคลภายนอก ๔. มีผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ประเมินการใช้เงิน 
ซึ่งทางกระทรวงฯ เห็นด้วยกับสิ่งที่ ป.ป.ช. และสมาชิกฯ เสนอ แิ่เงื่อนไข และิัวบทกฎหมายของกรมอุทยานฯ 
 ยังไม่เอ้ืออ านวยให้ท าระบบดังกล่าว ดดยในเบื้องิ้น ได้ิั้งคณะกรรมการพิจารณากฎหมายที่จะแก้ไขข้อบังคับ 
เพ่ือเอ้ือให้กรมอุทยานฯ จัดท าระบบิ่าง ๆ เพ่ือิรวจสอบการจัดการรายได้ของอุทยานแห่งชาิิทุกแห่ง 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างผิดปกิิิ้องรายงานผู้บังคับบัญชาดดยเร่งด่วน จัดิั้ง
คณะกรรมการเข้ามาิรวจสอบิิดิามการจัดเก็บรายได้ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ิ้องมีการรายงานรายได้ทุกไิรมาส 
จัดท าระบบมอนิเิอร์นักท่องเที่ยว รวมทั้งิ้องมีการก าหนดขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวของ 
สถานที่ท่องเที่ยวในแิ่ละแห่ง เพ่ือไม่ให้สิ่งแวดล้อมถูกท าลาย ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา
ระบบิิดิามเรือที่เข้ามาในดซนอุทยานแห่งชาิิ และระบบรักษาความปลอดภัยของเรือแิ่ละล า อย่างไรก็ิาม 
ทางกระทรวงฯ ได้ให้ความส าคัญิ่อความอุดมสมบูรณ์ ความหลากหลายทางชีวภาพของแิ่ละแห่งมีความส าคัญ
มากกว่าจ านวนรายได้ ดดยจะใช้จ านวนเงินที่ได้มาให้คุ้มค่ามากที่สุด  
   ๑.๒.๒ กระทู้ถาม เรื่อง นโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษาผ่านกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดย นางสาวกุลธิดา  รุ่ งเรืองเกียรติ  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี  
   ิามที่นายกรัฐมนิรี ได้แถลงนดยบายของคณะรัฐมนิรีิ่อรัฐสภาเมื่อวันที่  
๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ดดยระบุไว้อย่างชัดเจนว่า รัฐบาลจะมุ่งลดปัญหาความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
ิามข้อ ๘.๖.๓ และสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ิามข้อที่  ๙.๔ ผ่านกลไกกองทุนเพ่ือความเสมอภาค 
ทางการศึกษา (กสศ.  เนื่องจากปัญหาสังคมิ่าง ๆ ดดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาความยากจนล้วนเป็นผล 
สืบเนื่องมาจากความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา ซึ่งหากแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าทางการศึกษานี้ไม่ ได้  
ปัญหาความยากจนก็จะวนเวียนอย่างไม่รู้จักจบสิ้น  
   จากการส ารวจฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของ กสศ. ซึ่งเป็นข้อมูลที่ม ี
ความครบถ้วน ทันสมัย และเชื่อถือได้ พบว่าประเทศไทยมีเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยู่
ประมาณ ๖๗๐,๐๐๐ คน หรือประมาณร้อยละ ๕ ของเด็กในวัยเรียน คิดเป็นความสูญเสียทางเศรษฐกิจกว่า  
๒ แสนล้านบาทิ่อปี หรือประมาณร้อยละ ๑.๗ ของผลิิภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ดดยยุทธศาสิร์ 
ในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา กสศ. ได้ก าหนดกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นนักเรียนยากจนจ านวน
ทั้งสิ้น ๔.๓ ล้านคน ดดยก าหนดกรอบงบประมาณในการด าเนินงานอยู่ที่  ๒๕ ,๐๐๐ ล้านบาทิ่อปี  
เป็นระยะเวลาิ่อเนื่ อง  ๕ ปี  แิ่ งบประมาณที่ รั ฐบาลจัดสรรให้ ในปี  ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๒ อยู่ที่  
๑,๒๒๒ ล้านบาท และ ๒,๕๓๗ ล้านบาทเท่านั้น ท าให้ กสศ. ไม่อาจขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษาิามยุทธศาสิร์ที่วางเอาไว้ได้ ดดยสิ่งที่ กสศ. ท าได้ในปัจจุบัน คือ การอุดหนุนการศึกษาให้กับ
นักเรียนในกลุ่มยากจนพิเศษ ซึ่งเป็นนักเรียนในครัวเรือนที่ครอบครัวมีรายได้เฉลี่ยิ่อคนไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท 
และมีคะแนนความขาดแคลนทุนทรัพย์ (PMT) มากกว่า ๐.๙ ขึ้นไป ดดย กสศ. สามารถอุดหนุนให้แก่นักเรียน 
ได้เพียง ๒,๐๐๐ บาทิ่อปี ส าหรับนักเรียนอนุบาลถึงประถมศึกษา และ ๓,๐๐๐ บาทิ่อปี ส าหรับนักเรียน  
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มัธยมศึกษาเท่านั้น ซึ่งจ านวนเงินอุดหนุนดังกล่าวนั้นไม่เพียงพอิ่อการแก้ปัญหาเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
จึงขอสอบถามถึงแนวทางในการจัดสรรงบประมาณให้กับ กสศ. และแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาผ่านกลไกของ กสศ.  
    นายณัฏฐพล  ทีปสุวรรณ รัฐมนิรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับมอบหมายให้
ิอบกระทู้ถามว่า เหิุผลที่มีการิัดงบประมาณกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.  ในวงเงิน 
๒๕,๐๐๐ ล้านบาท ิ่อปี เพ่ือแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ าทางการศึกษานั้น เป็นงบประมาณ ๕ ปี ดดยปีแรก 
รัฐบาลจัดสรรงบประมาณ จ านวน ๗๐๐ ล้านบาท เป็นทุนประเดิม จากนั้นขยับขึ้นมาเรื่อย ๆ ดดยในปี ๒๕๖๓ 
จัดสรรงบประมาณ จ านวนกว่า ๓,๐๐๐ ล้านบาท ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้ท าการประเมินและิรวจสอบ
ข้อมูลในเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาเรื่องนี้ ดดยปีแรกมีผู้สมัครขอรับกองทุนนี้ จ านวน ๒.๖ ล้านคน มีนักเรียน 
ที่ไม่เข้าิามเกณฑ์ร้อยละ ๓๖ ซึ่งหากจัดสรรงบประมาณ จ านวน ๒๕,๐๐๐ ล้านบาท แล้วข้อมูลไม่ิรงกับ 
ความเป็นจริงจะท าให้เสียงบประมาณดดยเปล่าประดยชน์และใช้งบประมาณอย่างไม่มีประสิทธิภาพ  
อย่างไรก็ิาม งบประมาณ ๒๕,๐๐๐ ล้านบาทิ่อปีนั้น ไม่สามารถด าเนินการได้ทันที ซึ่งได้มีผู้เชี่ยวชาญ 
กล่าวว่าปัญหานี้ิ้องใช้เวลาถึง ๕ ปี จึงจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ อย่างไรก็ิาม จะิ้องศึกษาข้อมูลให้มี 
ความถูกิ้องจึงจะใช้งบประมาณให้ถูกิ้องและมีประสิทธิภาพ และในส่วนของงบประมาณที่ขาดหายไปนั้น 
จะมีดครงการิ่าง ๆ และการจัดสรรงบประมาณในส่วนอื่น ๆ ที่สามารถทดแทนในส่วนนี้ได้    
   ๑.๒.๓ กระทู้ถาม เรื่อง ให้ทบทวนแผนยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน  
พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ และแผนพัฒนาก าลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๗๙  
ซึ่งปรับแผนใหม่เป็นแผนพัฒนาก าลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐  
โดย นายบุญลือ ประเสริฐโสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี พรรคภูมิใจไทย เป็นผู้ตั้ง 
กระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี 
   เนื่องจากรัฐมนิรีที่ได้รับมอบหมายให้ิอบกระทู้ถามิิดภารกิจ จึงได้ เลื่อน 
การิอบกระทู้ถามดังกล่าวไปในสัปดาห์หน้า 

๑.๓ กระทู้ถามแยกเฉพาะ 
     กระทู้ถาม เรื่อง การด าเนินการตามนโยบายทวงคืนผืนป่า โดย นายนริศ   
ข านุรักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุง พรรคประชาธิปัตย ์เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี  
     ส าหรับกระทู้ ถามแยกเฉพาะนี้ ได้มี การถามและิอบในห้องกระทู้ ถาม  
ิามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๖๘  
    

(๒) เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม   
 ๒.๑ รับทราบพระบรมราชดองการดปรดเกล้าดปรดกระหม่อม ประกาศพระราชกฤษฎีกา
เรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจ าครั้งที่สอง พ.ศ. ๒๕๖๒  
  ประธานฯ ได้เชิญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ยืนขึ้นเพื่อรับฟังพระบรมราชดองการ 
 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชดองการดปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ดดยที่สภาผู้แทนราษฎรได้ก าหนดวันเริ่ม  
สมัยประชุมสามัญประจ าปีครั้งที่สอง ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ิามความในมาิรา ๑๒๑ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย อาศัยอ านาจิามความในมาิรา ๑๒๑ มาิรา ๑๒๒ และมาิรา ๑๗๕ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาดปรดเกล้าฯ ให้ิราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา สมัยประชุม 
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สามัญประจ าปีครั้งที่สอง ิั้งแิ่วันที่  ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้ รับสนองพระบรมราชดองการ  
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์ดอชา นายกรัฐมนิรี 
 ๒.๒  รับทราบประกาศคณะกรรมการการ เลื อกิั้ ง  เ รื่ อง  ผลการ เลื อกิั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขิเลือกิั้ง   
  ิามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกิั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม
เขิเลือกิั้งที่ ๕ แทนิ าแหน่งที่ว่ าง และคณะกรรมการการเลือกิั้งได้ก าหนดให้วันที่  ๒๓ ิุลาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นวันเลือกิั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม เขิเลือกิั้งที่ ๕ แทนิ าแหน่งที่ว่าง นั้น 
อาศัยอ านาจิามความในมาิรา ๘๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาิรา ๒๒ 
แห่งพระราชบัญญัิิประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกิั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ และมาิรา ๑๒๗ 
แห่งพระราชบัญญัิิประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกิั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงประกาศ
รายชื่อผู้ได้รับการเลือกิั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม เขิเลือกิั้งที่ ๕ แทนิ าแหน่งที่ว่าง 
จ านวน ๑ คน คือ นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคชาิิไทยพัฒนา 
 ๒.๓ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์  ปฏิญาณินในที่ประชุม 
ก่อนเข้ารับหน้าที่ ิามมาิรา ๑๑๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
  ที่ประชุมรับทราบ 
  จากนั้น ได้มีสมาชิกฯ เสนอิ่อที่ประชุมให้เลื่อนระเบียบวาระการประชุม  ดดยเสนอ
ขอให้เลื่อนระเบียบวาระการประชุม (๖  เรื่องที่เสนอใหม่ ล าดับที่ ๖.๑  พิจารณาให้ความเห็นชอบการแิ่งิั้ง
ผู้ ที่ จะด ารงิ าแหน่ ง เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา  (คณะรัฐมนิรี  เป็นผู้ เสนอ  และ (๗    
ิั้งคณะกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ แทนิ าแหน่งที่ว่างลง ๑ ิ าแหน่ง  
เพราะลาออก (นายมณเฑียร สงฆ์ประชา  ิามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๕๕ 
ซึ่งที่ประชุมไม่ขัดข้อง 
  ทั้ งนี้  ประธานฯ ได้ ขอให้ที่ ประชุม พิจารณาระเบียบวาระการประชุม  (๗    
ิั้งคณะกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ แทนิ าแหน่งที่ว่างลง ๑ ิ าแหน่ง เพราะ
ลาออก (นายมณเฑียร สงฆ์ประชา  ก่อน เนื่องจากสามารถอนุญาิได้ดดยเร็ว ส่วนระเบียบวาระการประชุม 
(๖  เรื่องที่เสนอใหม่ ล าดับที่ ๖.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบการแิ่งิั้งผู้ที่จะด ารงิ าแหน่งเลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะรัฐมนิรี เป็นผู้เสนอ  นั้น จะิ้องใช้เวลาในการลงคะแนน  
   (๗) ตั้ งคณะกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ  
แทนต าแหน่งที่ว่างลง ๑ ต าแหน่ง เพราะลาออก (นายมณเฑียร สงฆ์ประชา) 
  ทั้งนี้  ได้มีผู้ที่ขอลาออกจากคณะกรรมาธิการสามัญที่แจ้ งรายชื่อมาภายหลัง 
อีกจ านวนหนึ่ง จึงได้เสนอไปในคราวเดียวกัน ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ 
  สมาชิกฯ ได้เสนอรายชื่อกรรมาธิการที่ขอลาออกและิั้งกรรมาธิการแทนิ าแหน่งที่ว่าง 
ดังนี้ 
 ๑. นายมณเฑียร  สงฆ์ประชา ลาออกจากการเป็นกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ  
และิั้ง นายสรวุฒิ  เนื่องจ านงค์ แทน 
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 ๒. นายทวิรัฐ  รัินเศรษฐ ลาออกจากการเป็นกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร 
และิั้ง นางทัศนียา  รัินเศรษฐ แทน 
 ๓. นายสรวุฒิ  เนื่องจ านงค์ ลาออกจากการเป็นกรรมาธิการการอุิสาหกรรม  
และิั้งนายธนะสิทธิ์  ดควสุรัิน์ แทน   
  ๔. นายพยม  พรหมเพชร ลาออกจากการเป็นกรรมาธิการการป้องกันและปราบปราม
การทุจริิประพฤิิมิชอบ และิั้ง นายสิระ  เจนจาคะ แทน 
 ๕. นายธนะสิทธิ์  ดควสุรัิน์ ลาออกจากการเป็นกรรมาธิการการป้องกันและปราบปราม
การทุจริิประพฤิิมิชอบ และิั้ง นางสาวปารีณา  ไกรคุปิ์ แทน 
  ๖. นายสิระ  เจนจาคะ ลาออกจากการเป็นกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาิิ  
และิั้งนายพยม  พรหมเพชร แทน 
  ๗. นายชัชวาลล์  คงอุดม ลาออกจากการเป็นกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม และิั้ง นายนพดล  แก้วสุพัฒน์ แทน 
  ที่ประชุมเห็นชอบ 
  ก่อนเข้าสู่ ระเบียบวาระิ่อไป ประธานฯ ได้กล่าวิ่อที่ประชุมว่า สมัยประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร เริ่มิั้งแิ่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จ านวน ๑๒๐ วัน รวมเวลา 
๑๘ สัปดาห์ ซึ่งในช่วงดังกล่าวจะมีวันหยุด คือ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ และวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓  
จึงขอหารือที่ประชุมว่าจะขอหารือิัวแทนพรรคการเมืองว่าควรงดประชุมในวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓ หรือไม่ 
และด้วยขอ้จ ากัดของเวลาจึงจะขอความร่วมมือสมาชิกฯ ในการประชุมพิเศษ อาจจะมีเดือนละครั้งในวันศุกร์ 
เนื่องจากการประชุมในสมัยที่ผ่านมานั้น ญัิิิที่สามารถผ่านการพิจารณาได้ คือ วันประชุมพิเศษวันศุกร์  
ซึ่งสามารถผ่านญัิิิได้เกือบ ๒๐ ญัิิิ ดดยขณะนี้มีญัิิิทั่วไปที่ไม่เป็นญัิิิด่วนค้างอยู่ ๙๒ ญัิิิ และ 
เป็นญัิิิเข้ามาใหม่ ประมาณ ๑๙ ญัิิิ หากไม่ประชุมพิเศษญัิิิเหล่านี้ก็จะค้างเหมือนในอดีิที่ผ่านมา 
ที่มีญัิิิค้างอย่างน่าเสียดายเพราะทุกญัิิิที่เสนอมานั้นเป็นผลงานของสมาชิกฯ ทุกท่าน  และเป็นเรื่อง 
ที่เป็นประดยชน์ นอกจากนี้ ในดอกาสที่เริ่มสมัยประชุมครั้งที่สอง ขอให้สมาชิกฯ ช่วยสนับสนุนให้สภา 
มีความเป็นมาิรฐานที่เป็นที่ยอมรับ ในฐานะที่เป็นฝ่ายนิิิบัญญัิิเป็นหนึ่งในอ านาจอธิปไิย มีหน้าที่  
ออกกฎหมาย ควบคุมและิรวจสอบการท างานของรัฐบาล จึงิ้องเป็นิัวอย่างในการเคารพกฎเกณฑ์ คือ 
ข้อบังคับการประชุมฯ ดังนั้น จึงขอให้สมาชิกฯ ช่วยกันรักษาห้องประชุมวุฒิสภาและไม่ท าสิ่งที่ผิดข้อบังคับ  
การประชุมฯ ดดยเชื่อว่าด้วยความร่วมมือจากสมาชิกฯ จะท าให้สถาบันนิิิบัญญัิิได้รับการยอมรับมากขึ้น  
ดดยล าดับ 
 

 (๖) เรื่องท่ีเสนอใหม่  
  ๖.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งผู้ที่จะด ารงต าแหน่งเลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) 
  นายวิษณุ  เครืองาม รองนายกรัฐมนิรี ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนิรี น าเสนอ 
ผู้สมควรได้รับความเห็นชอบให้ด ารงิ าแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาคนใหม่ เนื่องด้วย 
นางสาวจารุวรรณ  เฮงิระกูล ด ารงิ าแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาคนเดิม ได้ครบก าหนด
เกษียณอายุราชการเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ิ่อมาเมื่อวันที่ ๑ ิุลาคม ๒๕๖๒ คณะรัฐมนิรีได้มีมิิ 
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ให้เสนอแิ่งิั้ง นายปกรณ์  นิลประพันธ์ ขึ้นด ารงิ าแหน่งแทน แิ่เรื่องนี้ไม่สามารถน าความกราบบังคมทูล
เพ่ือทรงพระกรุณาดปรดเกล้าดปรดกระหม่อมแิ่งิั้งดังกรณีของข้าราชการประจ าิ าแหน่งอ่ืนทั่วไป เพราะเหิุว่า
ิามมาิรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัิิคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้ก าหนดไว้เป็นพิเศษว่า เมื่อจะมี
การแิ่งิั้งเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ก่อนจะน าความกราบบังคมทูลิ้องน าชื่อมาเสนอเพ่ือขอ
เห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาิามล าดับ  จนเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วจึงจะน าความ 
กราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาดปรดเกล้าฯ แิ่งิั้งิ่อไป ดดยนายปกรณ์  นิลประพันธ์ ปัจจุบันอายุ ๕๑ ปี 
ด ารงิ าแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.  ซึ่งเป็นิ าแหน่งนักบริหารระดับสูง
เทียบเท่า ซี ๑๑ ในสมัยก่อน อีกทั้งเป็นข้าราชการเก่าของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รับราชการ 
เมื่อ ๓๐ ปีที่แล้ว และเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานิามล าดับ ส าเร็จการศึกษาปริญญาิรีและปริญญาดท
ทางด้านกฎหมายจากประเทศออสเิรเลีย จนได้ด ารงิ าแหน่งสูงสุดในหน่วยงานนั้น คือ รองเลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกา เมื่อ ๔ ปีที่แล้ว ิ่อมารัฐบาลได้พิจารณาเห็นว่า เพ่ือให้ข้าราชการในส านักงานนั้น 
มีประสบการณ์ทางด้านิ่าง ๆ ที่หลากหลายกว้างขวางกว่าการยกร่างจัดท ากฎหมาย จึงมีนดยบาย 
ให้ข้าราชการระดับสูงของหน่วยงานนั้นผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปด ารงิ าแหน่งอ่ืนเพ่ือที่จะได้เวียนกลับมา 
ด ารงิ าแหน่งในส านักงานนั้นิ่อไป จึ งได้มีการดอนจาก รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา  
ไปด ารงิ าแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ประมาณ ๑ ปี และบัดนี้เมื่อิ าแหน่ง
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาว่างลง จึงเห็นสมควรที่จะหมุนเวียนดอนกลับไปด ารงิ าแหน่งในระดับที่
เท่ากันกับปัจจุบัน 
  ดดยที่ประชุมได้ลงคะแนนลับด้วยวิธีการใช้บัิรออกเสียงลงคะแนน ซึ่งที่ประชุม 
มีมิิเห็นชอบให้ นายปกรณ์  นิลประพันธ์ ด ารงิ าแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ด้วยคะแนน  
๓๓๗ เสียง  
  จากนั้นที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องิามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 ๒.๔ รับทราบการพิจารณาของวุฒิสภา 
    ๒.๔.๑ รับทราบการพิจารณารายงาน จ านวน ๔ เรื่อง 
            ๑. รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของคณะกรรมการก ากับ
กิจการพลังงานและส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
            ๒. รายงานความคืบหน้าในการด าเนินการิามแผนการปฏิรูปประเทศ  
ิามมาิรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๒  
            ๓. รายงานประจ าปี ๒๕๖๑ ของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
    ๔. การพิจารณาและลงมิิอนุมัิิพระราชก าหนดดอนอัิราก าลังพล 
และงบประมาณบางส่วนของกองทัพบก กองทัพไทย กระทรวงกลาดหม ไปเป็นหน่วยบัญชาการ  
ถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ซึ่งเป็นส่วนราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
   ที่ประชุมรับทราบ 
  ๒.๕ รับทราบรายงานความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ  
ตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๒) 
  ด้วยส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาิิ  ในฐานะฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสิร์ชาิิและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้เสนอรายงานความคืบหน้าในการด าเนินการ 



- ๙ - 
 
ิามแผนการปฏิรูปประเทศิามมาิรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เดือนเมษายน - 
มิถุนายน ๒๕๖๒  มาเพ่ือด าเนินการ และคณะรัฐมนิรีได้มีมิิเมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒ ได้รับทราบ
รายงานความคืบหน้าในการด าเนินการิามแผนการปฏิรูปประเทศิามมาิรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย (เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๒  ิามท่ีส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาิิ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสิร์ชาิิและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศเสนอ  
และให้เสนอรัฐสภาเพ่ือทราบิ่อไป 
  สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นในประเด็นิ่าง ๆ อาทิ การปฏิรูปประเทศ 
ที่เริ่มิ้นด้วยหลักคิดทางยุทธศาสิร์แิ่ในทางปฏิบัิิเป็นเรื่องของงานประจ า กฎหมายที่เกี่ยวกับการกระจาย
อ านาจที่ควรมีการปรับแก้ไข การปฏิรูปการเมืองที่ควรมีการปฏิรูปอย่างแท้จริง การปฏิรูปการเมืองท้องถิ่น 
ดดยการใช้สื่อของรัฐและในหลายเรื่องที่ยังไม่มีความคืบหน้า ระบบเงินดอนเพ่ือผู้มีรายได้น้อยที่อาจมี 
ความซ้ าซ้อนกับบัิรสวัสดิการแห่งรัฐ แผนการปฏิรูปด้านสาธารณสุขที่ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างรอด าเนินการ  
การปฏิรูปวิธีคิดและการจัดเก็บภาษี และการปฏิรูปการศึกษาที่ยังไม่ประสบความส าเร็จ ทั้งนี้ ได้เสนอแนะให้
จัดท ารายงานที่สามารถแสดงความคืบหน้าการปฏิรูปได้อย่างชัดเจน แิ่ละกิจกรรมที่เสนอควรอ้างอิงิัวชี้วัด 
และหากมีกิจกรรมที่ด าเนินการล่าช้าควรก าหนดกรอบเวลา รวมทั้งชี้แจงงบประมาณท่ีใช้ภายใิ้แิ่ละกิจกรรม 
ิลอดจนมีระบบิิดิามและประเมินผล     
  จากนั้น นายวิษณุ  เครืองาม รองนายกรัฐมนิรี นายมนูญ  ศิริวรรณ รองประธาน
กรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน นายสุขุมพงศ์  ดง่นค า กรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย  
นายประยงค์  ปรียาจิิิ์  กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริิและประพฤิิมิชอบ และนายดนุชา  พิชยนันท์ รองเลขาธิการสภาพัฒนา 
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาิิ  ได้ิอบชี้แจงเป็นเวลาพอสมควรแล้ว  ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณ 
รองนายกรัฐมนิรี รัฐบาล และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ที่ได้ให้ความส าคัญกับข้อเสนอแนะของสมาชิกฯ 
จากนั้นประธานฯ ได้สั่งปิดประชุม 

 
 
ปิดประชุมเวลา ๒๓.๒๐ นาฬิกา 
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